



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

วันนี้ผมไปดูฟุตบอลลีกระดับดิวิชั่น 2 ระหว่างทีม จันทบุรี เอฟซี กับ กบินทร์ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี



ทีมจันทบุรีของเราอยู่ในอันดับ 3 ของตาราง มีโอกาสเข้าไปเล่นในรอบแชมเปียนลีกเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นลีกดิวิชั่น 1 หากจบฤดูกาลด้วยอันดับ 1 หรือ 2 ส่วนทีมกบินทร์ อยู่ในอันดับ 17 สภาพของสนามวันนี้ไม่ค่อยได้มาตรฐาน ไม่มีไฟสนาม การบริหารจัดการยังไม่เป็นมืออาชีพ ผู้เล่นของเราเป็นเด็กท้องถิ่นรูปแบบการเล่นสมรรถนะความสามารถของผู้เล่น ยังไม่เด่นกว่ากบินทร์ยูไนเต็ดทีมรองบ๊วยแต่อย่างใด ผู้ชมวันนี้มี 600 คนเศษ ลดลงมากจากสมัยที่เล่นอยู่ในลีกดิวิชั่น 1 ส่วนใหญ่จะเป็นกองเชียร์ขาประจำ

ที่มาด้วยใจ สังเกตจากลักษณะการเชียร์ บางคนยังไม่รู้จักกีฬาฟุตบอลมากนัก บางคนจ้องแต่จะตำหนิกรรมการเมื่อทีมตนเองเสียประโยชน์ และสรรเสริญกรรมการเมื่อทีมตนเองได้ประโยชน์ (แม้จะเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดก็ตาม) บางคนทำตัวเป็นโค้ชตะโกนสอนนักบอลตลอด แม้ว่าดูจากหน้าตาแล้วไม่น่าเล่นบอลเป็น ผลการแข่งขันวันนี้ ทีมเราชนะ 3 ประตูต่อ 2 แต่ดูแล้วน่าจะยากที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบแชมเปียนลีก

ขณะนั่งดูบอล ผมนึกเปรียบเทียบไปถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ความเหมือนกันระหว่างฟุตบอลกับสหกรณ์ ก็ตรงที่องค์ประกอบ คือ

1. ทีมบริหารทีมฟุตบอลมีหน้าที่ในการจัดการในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การหาฐานสมาชิก สนามแข่งขัน ระบบการแข่งขัน การหานักกีฬา หาทีมงานพัฒนานักกีฬาทั้งในด้านโภชนาการ ด้านศักยภาพทางร่างกายให้แข็งแรง ถ้าจะเปรียบไปคงได้แก่คณะกรรมการดำเนินการ
2. นักฟุตบอลที่มีหน้าที่ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเต็มที่ทุกครั้ง คงเปรียบได้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีโค้ชเป็นเหมือนผู้จัดการ ที่ต้องคอยกำหนดตัวผู้เล่น วางแผนการเล่น เปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
3. คนดูก็เปรียบเหมือนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์

สโมสรฟุตบอลทีมใดที่มีทีมงานบริหารที่ดี พร้อม ตั้งใจ จริงใจ และเสียสละ มีนักฟุตบอลที่เก่ง ทุ่มเทและรวมใจกัน มีคนดูแลสนามทุกนัด เชียร์บอลอย่างสุภาพ สร้างสรรค์ คอยให้กำลังใจทุกครั้งไม่ว่าทีมจะแพ้หรือชนะ ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรม สโมสรก็จะมีเงินบริหารจนเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่น บุรีรัมย์ เมืองทอง ลิเวอรพูล แมนยู ฯลฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา มีคณะกรรมการที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ และเสียสละหลายท่าน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนเก่งและตั้งใจทำงาน แม้วิธีการทำงานหลายคนยังเคยชินกับวิธีการทำงานแบบเก่าๆ อยู่บ้าง ผู้จัดการก็จะมีหน้าที่ในการฝึกสอน แก้ไข ปรับปรุง หากมีโอกาสและเวลาพอควรแล้วไม่ดีขึ้น ก็ต้องเปลี่ยนตัว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบสหกรณ์ซึ่งเช่นเดียวกับสโมสรฟุตบอล ก็คือสมาชิก ความจริงแล้วเงินของสมาชิกสหกรณ์ของเราในแต่ละเดือนรวมกันทั้งจังหวัด มีจำนวนไม่น้อยที่นอนอยู่เฉยๆ อยู่ในที่ต่างๆ และได้รับผลตอบแทนเพียงน้อยนิดจากที่ที่มีนอนอยู่ หากสมาชิกทุกคนสนใจที่จะพาเงินเหล่านั้นมานอนอยู่ในสหกรณ์แทน ในอนาคตเราคงไม่ต้องไปหาแหล่งเงินจากที่อื่นมาให้สมาชิกของเราเองก็ โดยต้องเอาผลตอบแทนเกือบทั้งหมดไปให้กับคนอื่น

แม้ว่าทีมฟุตบอลของจันทบุรีอาจยากที่จะยิ่งใหญ่ได้เท่ากับสโมสรชั้นนำ แต่ผมเชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของเราจะยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตที่ไม่นาน

นายสุธี ตั้งมั่น
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด